

## KẾ HOẠCH

### Giới thiệu sách tháng 02/2024

#### I. Thời gian giới thiệu:

- 19/2/2024

#### II. Người giới thiệu:

- Đ/c Nguyễn Thị Quế

#### III. Đối tượng nghe - xem:

- Học sinh và giáo viên toàn trường.

#### IV. Hình thức giới thiệu:

- Giới thiệu trước học sinh trong tiết chào cờ

- Đăng bài viết trên cổng thông tin của trường.



**V. Thông tin thư mục:** Kể về hải đảo của chúng ta/ Vũ Phi Hoàng.- In lần thứ 1.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2023.- 212 tr.; 20 cm. – (Kể chuyện biển đảo).

**VI. Mục đích giới thiệu:** Giới thiệu tới các con học sinh một cuốn sách về biển đảo Việt Nam – Cung cấp cho học sinh những hiểu biết đầy đủ về mặt địa lý, tự nhiên, ý nghĩa kinh tế và chiến lược to lớn của các đảo và quần đảo thuộc Tổ quốc ta.

#### VII. Nội dung:

1. **Chủ điểm:** Em yêu Tổ quốc Việt Nam

2. **Cuốn sách:** Kể về hải đảo của chúng ta

3. **Bài giới thiệu:**

Các con học sinh yêu quý! Nước Việt Nam ta có khoảng 3.260 km bờ biển, với một nước mà phần đất liền chỉ rộng có 329.000 km<sup>2</sup> thì đó quả là một ưu đãi của thiên nhiên. Cùng với bờ biển dài, chúng ta có một vùng biển rất rộng, kéo từ biên giới phía Bắc Vịnh Bắc Bộ xuống biển Đông rồi vòng lên Vịnh Thái Lan, diện tích rộng gấp mấy lần diện tích đất liền. Các con học sinh cần có những hiểu biết ngày càng đầy đủ hơn về mặt địa lý tự nhiên, ý nghĩa kinh tế về mặt chiến lược của to lớn của các đảo và quần đảo thuộc Tổ quốc chúng ta. Cuốn sách “ Kể về hải đảo của chúng ta” phần nào giúp các con giải đáp những câu hỏi của các con. Sách dày 212 trang, in trên khổ giấy 14x20 cm do NXB Trẻ ấn hành năm 2023. Đây là một cuốn sách ý nghĩa cô muốn gửi tới các con nhân dịp đầu năm Giáp Thìn.

Tác giả của cuốn sách là đại tá Hải quân Vũ Phi Hoàng, ông đã sống chiến đấu và công tác trên các vùng biển của nước ta trong nhiều năm. Ông đã có dịp đặt chân lên nhiều trong số các hải đảo. Với ngòi bút của một chuyên viên về biển đảo, bằng lối văn kể của một người viết nhiều sách và báo, tác giả đã mô tả sinh động từng “hòn ngọc” trong những “chuỗi ngọc” của Tổ quốc ta. Những quần đảo của Việt Nam hiện lên đầy sức sống, sức hấp dẫn với nhiều thông tin về địa lý, tự nhiên, động thực vật... Cuốn sách có ba phần gồm phần 1: Các đảo gần bờ; phần 2: Các đảo ở vùng biển Tây Nam, phần 3: Những quần đảo giữa biển Đông. Mỗi một hòn đảo là một thế giới thu gọn và tượng trưng cho từng đặc điểm riêng biệt về phong cảnh đẹp đẽ và tài nguyên giàu có của biển. Có những hòn đảo cây rừng rậm rạp với những loài thực vật và động vật hiếm hoi trên thế giới còn sót lại làm cho các nhà nghiên cứu khoa học phải hết sức quan tâm. Có những hòn đảo cát vàng trộn với cát Titan màu huyền phách lóng lánh dưới ánh mặt trời giông như cánh đồng lúa tháng mười đọng những giọt sương mai. Có những hòn đảo đá vôi mà thiên nhiên đã dày công đẽ gọt thành những hình thù sinh động đầy ngoạn mục, hoặc đã cấu tạo nên những hang động cực kì mỹ lệ như những khung cảnh huyền ảo trong các truyện cổ tích thần tiên. Có những hòn đảo màu san hô rực rỡ như những vườn hoa rực sáng....

Ba nghìn hòn đảo là ba nghìn cảnh sắc huy hoàng và kho tàng quý báu của đất nước ta. Hãy đọc cuốn sách để cảm nhận vẻ đẹp của đất nước hình chữ S, đất nước lưng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, hai tay ôm lấy hai quần đảo tuyệt đẹp ở phía Đông Bắc và phía Tây Nam, hai chân đạp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rộng lớn. Hãy cũng lật giở cuốn sách nhỏ xinh này để khám phá các con nhé!

**BAN GIÁM HIỆU**

**NGƯỜI VIẾT BÀI**

**Nguyễn Thị Quế**